



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นาย นวพล จะงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

ที่ ๓๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

อ้างถึงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ที่ ๓๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เห็นสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประชาชน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๙ (๔) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมดูแล และรับผิดชอบงานโดยมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ และเมื่อได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นาย นवल จะงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

บัญชีแนบท้ายคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ที่ ๓๘ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ นายสุรินทร์ จุไร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ลำดับที่ ๑

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	ผู้รับมอบ	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด <ul style="list-style-type: none">- งานบริหารทั่วไป- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน- งานการเจ้าหน้าที่- งานสวัสดิการสังคม- งานกฎหมายและคดี- งานการศึกษา- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มีอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัย อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบ ยกเว้น งานการเจ้าหน้าที่ ยกเว้น การบรรจุแต่งตั้ง การโอน(ย้าย) การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเปิดส่วนราชการใหม่ การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง การเกษียณอายุราชการ การให้ออกจากราชการ	นายสุรินทร์ จุไร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ ๑	
๒	กองคลัง <ul style="list-style-type: none">- งานการเงินและบัญชี- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้- งานแผนที่ภาษี- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	มีอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัย อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบ ยกเว้น อำนาจหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงิน	นายสุรินทร์ จุไร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ ๑	
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน <ul style="list-style-type: none">- งานตรวจสอบภายใน- งานควบคุมภายใน- งานบริหารจัดการความเสี่ยง	มีอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัย อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบ	นายสุรินทร์ จุไร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ ๑	

บัญชีแนบท้ายคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ นายเมืองดี โกวฤทธิ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ลำดับที่ ๒

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	ผู้รับมอบ	หมายเหตุ
๑	กองช่าง <ul style="list-style-type: none">- งานบริหารทั่วไป- งานแบบแผนและก่อสร้าง- งานสำรวจออกแบบและควบคุมอาคาร- งานผังเมือง- งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา	มีอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัย อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบ	นายเมืองดี โกวฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ ๒	
๒	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none">- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม- งานรักษาความสะอาด- งานบริการสาธารณสุข- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม- งานควบคุมโรค	มีอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัย อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบ	นายเมืองดี โกวฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ ๒	